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๑๐ ปี สช. ทบทวนอดีต วางเป้าอนาคต
ก้าวสู่ทศวรรษหน้า - สุขภาพต้อง ‘สร้างนำาซ่อม’

บทเรียนและความส�าเร็จตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ 
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ท�าหน้าที่ 
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพจนเกิดเป็นรูปธรรมเชิงพื้นที่และ 
ก่อรูปเป็นนโยบายสาธารณะ ถกูรวบรวมมาน�าเสนอในงาน 
“๑๐ ปี สช. สานพลงัปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ” 
ณ ศนูย์การประชมุสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ กรงุเทพมหานคร 
เม่ือวนัที ่๑๙ กนัยายน ทีผ่่านมา 

 บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคกึคกั  คราคร�า่ไปด้วยภาคเีครอืข่ายและ
หน่วยงานทีม่ส่ีวนร่วมในการขับเคลือ่นงานระบบสุขภาพไทย  โดยม ีศ.เกยีรตคิณุ 
นพ.ประเวศ วะส ีราษฎรอาวโุส ปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ “ทศิทางอนาคตระบบ
สุขภาพไทยในทศวรรษหน้า”  ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า  ระบบสุขภาพในอีก 
๑๐  ปีข้างหน้า  ต้องมีความทั่วถึงเป็นธรรม  (Equity)  คุณภาพดี  (Quality) 
และมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) แต่ก่อนจะก้าวไปสูฝ่ั่งฝัน กจ็�าเป็นต้องย้อนกลบั
ไปเพือ่ทบทวนปัญหา โดยเฉพาะประเดน็การทุม่งบประมาณและมุง่เน้นการรกัษา
มากกว่าการสร้างสุขภาพท่ีดี  ซ่ึงหากเราออกจากการตั้งรับ  และหนุนน�าให้ 
เกดิการสร้างสขุภาพ ภายใต้แนวทาง “สร้างน�าซ่อม”  กจ็ะส่งผลให้ประชาชน 
เจบ็ป่วยน้อยลง  
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ต่อด้วยเวทีเสวนาหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต บนเส้นทางสร้าง 
น�าซ่อม”  ซึ่งมีสาระหลักที่สอดคล้องกับการปาฐกถาของราษฎรอาวุโส 
และตอกย�้าถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษา  โดย
นพ.อ�าพล จนิดาวฒันา อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิระบุ
ว่า แม้ว่าที่ผ่านมา การมี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มา
ช่วยแก้ปัญหาในระบบสุขภาพปัจจุบัน  และ  สช.ได้สร้างกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ  พ.ร.บ.ฉบับน้ี  แต่ส่ิงที่ต้องรุก
ต่อไปก็คือ การส่งคืนสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทั่วประเทศ มากกว่าการซ่อม
สุขภาพด้วย

ขณะที่  ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มองว่า  งานด้านนโยบายสุขภาพจ�าเป็นต้องใช้ 

เวลายาวนานถงึจะส�าเรจ็ ฉะนัน้จ�าเป็นต้องมคีวามอดทน ท�างานอย่างต่อเนือ่ง
ผ่านกระบวนการคิดทีต้่องถกูต้อง

ปิดด้วยบทส่งท้าย “คลกิมมุคดิ พนิจิอนาคต” โดย นพ.พลเดช ป่ินประทปี 
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ที่บอกเล่ามุมมองและทิศทาง 
การขับเคลือ่นงานของ สช. ในอนาคต โดยตัง้เป้าหมายไว้ว่า สช. จะแสวงหา
ความร่วมมอืจากภาคพีนัธมติร หน่วยงานตระกลู ส. และกระทรวงสาธารณสขุ 
เพือ่ร่วมกนัผลักดนันโยบายใหม่ๆ ซึง่ต้องใช้ความกล้าหาญ และใช้เครือ่งมือที่
มอีย่างสร้างสรรค์

“หากเราผนกึก�าลงัช่วยกนัขบัเคล่ือนนโยบายใหม่ทีท้่าทายให้เป็นจรงิ 
เชือ่ว่าในอกีสบิปีข้างหน้า เราจะมคีวามเข้มแขง็ด้านสขุภาพอย่างแน่นอน” 
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิท้ิงท้าย 
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เหลือเวลาอีกเพียง  ๓  เดือนเศษ ภาพความร่วมไม้ร่วมมือครั้งใหญ ่
ภายใต้งานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ ครัง้ท่ี  ๑๐ กจ็ะเปิดฉากขึน้  ซ่ึงขณะนี้
ประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่ม
ขึน้” เป็นหนึง่ในระเบยีบวาระทีผ่่านการพจิารณาเข้าสูก่ารประชมุในช่วง
ปลายปี ๒๕๖๐ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว

ขณะทีอ่กี ๓ ประเดน็ส�าคญั ตลอดสปัดาห์ทีผ่่านมามีความคืบหน้าอย่าง
ชดัเจน โดยคณะท�างานเฉพาะประเดน็ได้ร่วมกันหารอื เพิม่เตมิ ปรบัปรงุ และ
สอบทานความถกูต้องของร่างเอกสารกันอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย ๑.การมี
ส่วนร่วมของชมุชนในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ๒.การ
พฒันาพืน้ท่ีเล่นสร้างเสรมิสุขภาวะของเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษา และ 
๓.การจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยนื

ความชัดเจนสุดท้ายก่อนที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาต ิ(คจ.สช.) จะช้ีชะตาว่าจะประกาศเป็นระเบียบวาระหรือไม่ ปรากฏขึน้
จากทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการวชิาการ เมือ่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๐

นพ.ประสทิธชิยั มัง่จิตร ประธานอนกุรรมการวชิาการ ระบวุ่า สิง่ที่
คณะอนกุรรมการวิชาการต้องช่วยกนัพจิารณาคอื “ความเป็นไปได้” ใน
การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะให้เกดิจรงิ  ก่อนจะเสนอความก้าวหน้าใน
แต่ละประเดน็เข้าสูท่ีป่ระชมุ คจ.สช. ในวันที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๐

การพิจารณาเร่ิมต้นทีร่่างเอกสารระเบยีบวาระ การส่งเสรมิให้คนไทย
ทกุช่วงวยัมกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้ ซึง่ทีป่ระชมุได้ปรบัแก้ค�านยิามและ

รายละเอยีดเพยีงเลก็น้อย จากนัน้จงึเข้าสูก่ารพจิารณาร่างเอกสารเพ่ิมเตมิ
อกี ๓ ประเดน็ ได้แก่ “ยาเสพติด” โดยทีป่ระชุมลงลึกเรือ่งการเขยีนร่างมติ
เพ่ือให้ครอบคลุมตัง้แต่ระดบันโยบายจนถงึระดบัปฏบิตักิารในชุมชน และ
เสนอให้เพิม่เตมิผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  อาท ิ ฝ่ายกฎหมาย  เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
ยตุธิรรมชุมชน รวมถงึใช้กลไกชมุชนเป็นจดุหมนุให้เกดิการแก้ไขปัญหาอย่าง
แท้จริง

ในส่วนของประเดน็ “การพฒันาพืน้ทีเ่ล่น” ทีป่ระชมุเน้นย�า้เรือ่งการ
สร้างพื้นที่เล่นท่ีต้องผนวกกับองค์ความรู้  เพื่อให้เหมาะสมต่อการพัฒนา 
สขุภาวะของเดก็ ความปลอดภัย และการเคารพสทิธเิดก็ พร้อมทัง้ต้องสร้าง
ความชัดเจนเชงินโยบายและจดัท�าแนวทางปฏบิตั ิโดยก�าหนดบทบาทและ
ตัวผู้รับผิดชอบ  รวมถึงดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมขับเคลื่อน  อาทิ  ภาค
อสังหารมิทรพัย์ ห้างสรรพสินค้า ทีส่�าคญัคอืต้องท�าให้กระทรวงศกึษาธกิาร 
และกระทรวงมหาดไทย รูส้กึเป็นเจ้าของประเดน็

ส�าหรับประเด็น “การจัดการขยะมูลฝอย” มีข้อเสนอให้จัดวาง
บทบาทและหน้าทีข่องหน่วยงานทีร่บัผดิชอบให้ชัดเจน  เขยีนข้อมตใิห้ชาว
บ้านหรือชมุชนเข้าใจโดยใช้ภาษาอย่างง่าย และช่วยกนัคดิถงึแนวทางทีท่�าให้
ชมุชนเป็นเจ้าของมต ิซ่ึงจะท�าให้เกดิความยัง่ยนื

 ทีส่ดุแล้ว คณะอนุกรรมการวชิาการมีมตเิหน็ชอบทีจ่ะน�าเสนอทัง้ ๓ 
ประเดน็ เข้าสูท่ีป่ระชมุของ คจ.สช. เพือ่พจิารณาประกาศเป็นระเบยีบวาระ
เพิม่เตมิต่อไป  

ฉลยุ ๓ ประเดน็ ‘ขยะ-ยาเสพตดิ-พืน้ท่ีเล่น’
อนวุชิาการเปิดไฟเขียว ส่งไม้ต่อ คจ.สช.


